



โรงเรียนวัดทัพหลวง

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนวัดทัพหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนวัดทัพหลวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาการใช้สารเคมี การเผาไร่อ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาขยะ

โรงเรียนเคยได้รับรางวัล โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอโศกคุณ

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สุขภาพ กาย ใจ คุณธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนได้จัดทำเป็นรูปแบบการบูรณาการการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมศักยภาพในการสอน โรงเรียนมีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ป่าชุมชน นาข้าว แปลงผัก โรงเรือนเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ



พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

๑. การแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
๒. มีมาตรการประหยัดน้ำ ประปา ไฟฟ้า
๓. การรณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการใช้แหล่งการเรียนรู้ โดยพาผู้เรียนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เรียนรู้ป่าชุมชนเพื่อดำรงตนอย่างพอเพียง การเรียนรู้เพื่อลดการใช้สารเคมีในชุมชน การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การร่วมกันประหยัดน้ำ ประปา และไฟฟ้า การร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นต้น



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และคนในชุมชน ร่วมกันสร้างโรงเรือนการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมี ร่วมกันดูแลป่าชุมชนข้างโรงเรียน ร่วมกันจัดทำแปลงเกษตรนาข้าว และยังได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น มูลนิธิการศึกษาไทย สำนักงานส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ แพนด้าแคมป์